

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว  
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ได้กำหนด แนวทางการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อให้ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการปฏิบัติ ราชการ ประกอบกับแผนการดำเนินงานประจำปี ที่แสดงถึงโครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ งบประมาณ ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ และผู้รับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการปรับปรุง ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่หรือที่ผ่านมา ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการ ปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น และในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผล ที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ สามารถ สร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘
<b>รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)</b>	
- ตารางแสดงจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐
- ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ	๑๗
- รายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๘
- ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๔๗